

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Kỷ Niệm Hướng Đạo Thời Thơ Ấu Cắm Trại Tại Hòn Yến, Nha-Trang, Năm 1966** của thân hữu **Trần Đình Phước**. Hội chân thành cảm tạ tác giả. **Kính mời. Trân trọng.**



**Kỷ Niệm Hướng Đạo Thời Thơ Ấu
Cắm Trại Tại Hòn Yến, Nha-Trang, Năm 1966**

Tuổi thơ của tôi gắn liền với các sinh hoạt Hướng Đạo. Tôi đã được tham dự nhiều lần cắm trại. Với tôi, lần cắm trại tại Hòn Yến, Nha-Trang vào năm 1966 là một kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời Hướng Đạo của tôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã hơn nửa thế kỷ. Tôi nhớ lại khoảng tháng 07, năm 1966. Kha Đoàn Nguyễn Huệ thuộc Đạo Phiên An, Châu Gia Định, Hướng Đạo Việt-Nam được Nha Thể Dục Thể Thao Thanh Niên Việt-Nam Cộng-Hòa mời phụ giúp cho cuộc thi săn bắn dưới đáy biển do Lục Sĩ Nguyễn Thành Nhơn là Giám Đốc, kiêm Trưởng Ban được tổ chức ở Hòn Yến, Nha-Trang.

Quan khách tham dự có:

1-Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương là Chủ Toạ Danh Dự.

2- Đại Tá Hồ Văn Di Hinh, Ủy Viên Thanh Niên Thể Thao trong Nội Các Chiến Tranh của Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Ông cũng là người con thứ bảy, trong số chín người con của nhà văn nổi tiếng miền Nam Hồ Biểu Chánh,

3- Huỳnh Văn Diệp là một Trưởng Hướng Đạo Việt Nam kỳ cựu - Tổng Ủy Viên Hội Hướng Đạo Việt-Nam

4- Nhiều quan chức, thân hào nhân sĩ của Tỉnh Khánh-Hoà.

Kha Đoàn chúng tôi được hướng dẫn bởi Kha Trưởng Trang Thế Phương. Chúng tôi tập họp ở Bến Bạch Đằng. Sau đó, được các chiến sĩ Hải Quân Việt-Nam Cộng-Hòa hướng dẫn lên tàu LST là Dương Vận Hạm Thị Nại HQ-502 trực chỉ Nha-Trang.

Sau hơn một ngày lên đênh trên biển, chúng tôi đến Nha-Trang, và tạm nghỉ tại sân vận động Nha-Trang để chờ phương

tiện ra Hòn Yến. Ngay hôm sau, chúng tôi được xe GMC chở ra bến tàu để theo tàu nhỏ ra Hòn Yến. Vì nước thủy triều xuống, nên tàu không thể vào bờ được. Tất cả chúng tôi phải đeo Balo, mang theo lều chõng, gậy gộc, dụng cụ cắm trại đi bộ men theo các tảng đá lờm chờm vào bờ. Lúc này, Hòn Yến vẫn còn hoang sơ lắm!

Sau một tuần giúp ban tổ chức cuộc thi săn bắn dưới đáy biển. Chúng tôi về lại Thành Phố Nha-Trang. Trong khi chờ phương tiện để về Sài-Gòn, chúng tôi được đi thăm viếng Cổ Viện Chăm, Hải Học Viện Nha-Trang, Hòn Chông, Xóm Bồng, Thị Xã Cam-Ranh. Ba ngày sau, chúng tôi trở về Sài-Gòn theo Hải Vận Hạm (LSM) được trang bị lại thành Bệnh Viện với đầy đủ tiện nghi. Đó là Bệnh Viện Hạm Hát Giang HQ-400.

Xin gửi vài hình ảnh của chuyến đi cắm trại đặc biệt, mà tôi không bao giờ quên.





F.B.P. Nha Trang



F.B.P.



F.B.P. - Nha Trang 1966



Cố Viện Chàm



F.P. - Nha Trang 1



F.P. - Nha



F.P. - Nha Trang 1



F.P.





Nhìn lại hình ảnh cũ, trong lòng cảm thấy bồi hồi. Trong hình của các Hướng Đạo Sinh tham dự trại Hòn Yến đã có nhiều Hướng Đạo Sinh Phiên An ngày đó đi xa trong cuộc chiến. Sau ngày 30 Tháng 04, năm 1975 ra đi trong chốn lao tù, nơi hải ngoại và trong nước. Giờ đây, còn lại chỉ đếm được trên đầu một bàn tay thì đã ngoài tuổi Thất Thập Cổ Lai Hy.

Rồi! Cũng có lúc sẽ gặp lại để cùng hát “**Hướng Đạo Việt-Nam Hành Khúc**”, các bài ca ngắn vui tươi, hồn nhiên của tuổi thơ, các trò chơi lành mạnh, học cách dùng La Bàn, đánh Morse, thực tập Semaphore, tìm kho tàng bằng cách theo dấu đi đường, thực tập Cứu Thương, trò chơi Kim để thử trí nhớ và tập quán sát...

Cùng nhau đặt hai tay lên ngang hai bên hông. Tất cả làm thành hình vòng tròn nhảy quanh đồng lửa và hát.

Bài Ca Nhảy Lửa (Nhạc Sĩ Văn Giảng)

*Anh em ta mau cố chặt cây khô vào đây đốt chung.
Khuya nghe, tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng.
Dang tay nhau đứng vòng quanh lửa hồng.
Trông khói xanh gió đưa bốc cao.
Cùng cầm tay hát đều chân bước.
Lửa thêm sáng tươi xua tan bóng đêm.
Anh em ta đùa vui ca hát.
Hát cho đời vui vui thật vui!*

Sau khi chấm dứt lửa trại, cùng ngồi quây quần bên nhau “**Tĩnh Tâm**” trong đêm thanh vắng. Chỉ những Hướng Đạo Sinh nào đã tuyên hứa, và chuẩn bị cho sáng sớm ngày mai tuyên hứa mới được tham dự lễ Tĩnh Tâm.

Khi tuyên hứa các Hướng Đạo Sinh sẽ đặt tay trái lên lá cờ Hướng Đạo. Tay phải chào ba ngón và chậm rãi đọc 3 Lời Hứa Hướng Đạo:

Tôi xin lấy danh dự sẽ cố gắng hết sức:

- **Làm bổn phận đối với Tín Ngưỡng, Tâm Linh và Quốc Gia tôi.**
- **Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào.**
- **Tuân theo Luật Hướng Đạo.**

Hầu hết các Hướng Đạo Sinh đều xúc động khi đọc Lời Hứa Hướng Đạo. Nên thường đọc vấp vấp và quên trước, quên sau. Dù trước đó đã chuẩn bị rất kỹ.

Chỉ có Hướng Đạo sinh nào đã tuyên hứa mới được chính thức công nhận là thành viên của Phong Trào Hướng Đạo.

Gặp nhau chào tay phải 3 ngón: trỏ, giữa, áp út, ngón cái để lên ngón út và bắt tay trái Khẩu hiệu nhận ra nhau là huýt gió:
“Là La Lá La Là. Lá Là Là Là La Là”

Đúng là! Hướng Đạo Một Ngày là Hướng Đạo Mãi Mãi.

“Once A Scout, Always A Scout”

Xin ghi lại vài hàng để kỷ niệm lần cắm trại khó quên của ngày xa xưa đó!

Voi Chăm Chỉ Trần Đình Phước
(Kha Đoàn Nguyễn Huệ - Đạo Phiên An)